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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.สัญญา สะสอง  ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ   ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ถนัด  บุญชัย  รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศ.ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. อ.บรมศักด์ิ กลั่นเรืองแสง ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนัญชยา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙. ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๓. รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
๑๔. อ.ดร.รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๕. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๖. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๗. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๘. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๙. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๐. อ.ดร.กัลยา ใจรกัษ ์ รองผู้อํานวยการสํานักดิจทิัลเพ่ือการศกึษา 
๒๑. นายมารุต เป่ียมเกตุ รองผู้อํานวยการสํานักดิจทิัลเพ่ือการศกึษา 
๒๒. นางสาวนันทาวดี คุณศิลป์ หัวหน้าสํานักงานสํานักดิจิทลัเพ่ือการศกึษา 
๒๓. นายกุลชาติ ปัญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๔. รศ.ว่าที่รอ้ยตรสีกล แก้วศิร ิ ประธานอนกุรรมการ คณะอนุกรรมการปรบัปรุงและพัฒนา 

    กฎระเบียบการบริหารงานโรงเรียนสาธิตฯ 
๒๕. อ.กิตตินันท ์ หอมฟุ้ง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต 
๒๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในท่ีประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
 
  ๑.๑.๑ การแสดงความยินดีกับอาจารย์/บคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง จากการประกวดผลงานประเภทหน่วยงาน ในงาน KM Fair 2106 ในหัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการทํางานและการจัดการความรู้ (D – Portfolio & Knowledge Management System)  
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งระบบฯ ดังกล่าว พัฒนาโดยนายกุลชาติ ปัญญาดี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนําเสนอโดยอาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
 ในขณะเดียวกัน เด็กหญิงฟิตตรี้ เซะบากอ นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ ๕ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ไ ด้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๓  จากการแข่งขัน  Asian Junior Cheerleading 
Championships ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนาม Yoyogi Stadium กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น จึงขอแจ้งสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังกล่าว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษาควรจัดเสวนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดยยกตัวอย่างโครงการฯ  
ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เป็นกรณีศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงานด้าน KM ของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ืออาจนําไปสู่ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. รับทราบ และแสดงความยินดีแก่เด็กหญิงฟิตตรี้ เซะบากอ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จากการแข่งขัน Asian Junior Cheerleading Championships 
ครั้งที่ ๓ และนายกุลชาติ ปัญญาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อํานวยการ 
สํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวด
ผลงานประเภทหน่วยงาน ในงาน KM Fair 2106 ในหัวข้อเร่ือง “ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทํางาน 
และการจัดการความรู้ (D – Portfolio & Knowledge Management System)  
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๒. มอบผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษานําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.๑ การได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินตามมาตรการกระตุ้นการลงทนุขนาดเล็ก  

ของรัฐบาล   
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่าด้วยสํานักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก 
ทั่วประเทศแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๕,๑๐๐ บาท ดังน้ี 
 

รายการ จํานวนเงิน 
๑. ครุภัณฑ์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครศุาสตร ์จํานวน ๑ หอ้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐
๒. ระบบมลัติมเีดียในห้องเรียนอาคารราชภัฏ ๙๐ ปี จาํนวน ๑๘ ห้อง ๑,๙๕๔,๘๐๐
๓. ระบบมลัติมเีดียในห้องประชุมอาคารราชภัฏ ๙๐ ปี จํานวน ๑๖ ห้อง ๑,๙๒๐,๐๐๐
๔. ระบบภาพและเสยีงห้องประชุม ขนาด ๓๕๐ ที่น่ัง อาคารราชภัฏ ๙๐ ปี  
จํานวน ๑ ห้อง 

๕๐๙,๐๐๐

๕. ระบบภาพและเสยีงห้องประชุมขนาด ๔๕๐ ที่น่ัง อาคารราชภัฏ ๙๐ ปี จํานวน ๑ ห้อง ๕๑๙,๐๐๐
๖. ระบบมลัติมเีดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม A ศูนย์แม่รมิ จํานวน ๑๕ ห้อง ๑,๖๒๘,๒๐๐
๗. ระบบมลัติมเีดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม B ศูนย์แมร่มิ จํานวน ๑๕ ห้อง ๑,๖๒๘,๒๐๐
๘. ระบบมลัติมเีดียในห้องเรียนอาคารเรียนรวม C ศูนย์แม่รมิ จํานวน ๑๕ ห้อง ๑,๙๕๓,๙๐๐
๙. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉรยิะอาคารเรียนรวม A ศูนย์แม่ริม จํานวน ๒ ห้อง ๑,๓๘๖,๐๐๐
๑๐. ครุภัณฑ์หอ้งเรียนอัจฉรยิะอาคารเรียนรวม B ศูนย์แมร่มิ จํานวน ๒ หอ้ง ๑,๓๘๖,๐๐๐
๑๑. ครุภัณฑ์หอ้งเรียนอัจฉรยิะอาคารเรียนรวม C ศูนย์แม่รมิ จํานวน ๒ หอ้ง ๑,๓๘๖,๐๐๐
๑๒. ครุภัณฑ์ประกอบการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๘๔๒,๑๐๐
๑๓. ครุภัณฑ์ลานกิจกรรมการเรียนรูส้ําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๓๒๒,๕๐๐
๑๔. ครุภัณฑ์ห้องสมุดและศูนย์สื่ออาคารปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๗๔,๔๐๐
๑๕. ครุภัณฑ์การเรียนการสอน (เครื่องเล่นสนาม) สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๑,๐๒๙,๐๐๐
๑๖. ครุภัณฑ์ห้องรับประทานอาหารสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๒๐๙,๖๐๐
๑๗. ครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๑,๗๑๘,๔๐๐
๑๘. ครุภัณฑ์ห้องบอลสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน ๑ รายการ ๗๘,๐๐๐

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การได้รับอนุมัติงบประมาณแผ่นดินตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาล ที่ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รวม ๑๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๕๔๕,๑๐๐ บาท 
 
  



๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๑.๒.๒ การได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนนุหลอดประหยัดพลังงาน LED   
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่าด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แจ้งผลการพิจารณา
หน่วยงานท่ีได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ให้หน่วยงานราชการและ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน รวมทั้งสิ้น ๕,๒๑๐,๕๕๐ บาท 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การได้รับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ให้หน่วยงาน
ราชการและสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนในวงเงิน รวมทั้งสิ้น 
๕,๒๑๐,๕๕๐ บาท 
 
 ๑.๒.๓ เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขา้รว่มพิธีบณัฑิตานสุรณ ์ 

งานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และพิธพีระราชทานปริญญาบัตร  
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙   

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
แจ้งที่ประชุมว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงใคร่ขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในกิจกรรม 
ดังน้ี  
  ๑.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กําหนดจัดงานบัณฑิตานุสรณ์สําหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ ๔๐ จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมงานบัณฑิตานุสรณ์ ในวันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๗.๐๐ น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
  ๒.  งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักด์ิในวันอังคาร ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้อง GRAND BALLROOM โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (LE MERIDIAN CHIANG MAI) 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
  ๓.  เรี ยนเชิญเฝ้ าทูลละอองพระบาทฯ  และเข้ าร่ วมพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ รอบแรก เวลา ๑๑.๓๐ น. และรอบสอง เวลา ๑๕.๓๐ น 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
  



๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบัณฑิตานุสรณ์ งานเลี้ยงบัณฑิต
กิตติมศักด์ิและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันและเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ 
โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยส่งแบบตอบรับมายังสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  
ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  ๑.๓.๑ เอกสารเผยแพร่ของสถาบนัคลังสมอง :  

ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา  
(University Governance Program : UGP) 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามท่ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้สมัครเป็นสมาชิก
จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย ของสถาบันคลังสมองของชาติ เพ่ือนํามาเผยแพร่แก่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย น้ัน บัดน้ีสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการ
พัฒนาอุดมศึกษา (University Governance Program : UGP) 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรต้ังคณะทํางานหรืออนุกรรมการข้ึนมา ๑ ชุด เพ่ือศึกษาเน้ือหาในเอกสารเผยแพร่ 
ของสถาบันคลังสมอง : ประมวลผลหลักสูตรธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา (University Governance 
Program : UGP) ในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี  
  (๑) ประเด็นปัญหา/แนวทางและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยในมุมมองด้านต่าง ๆ  
  (๒) สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประสบปัญหาดังกล่าวหรือไม่ และมีแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร  
 ๒. คณะทํางานหรืออนุกรรมการดังกล่าว ควรประกอบไปด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่น กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เป็นต้น 
 ๓. คณะทํางานหรืออนุกรรมการดังกล่ าว  ควรพิจารณาหาข้อสรุปแล้ว นํา เสนอ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยเป็นสภามหาวิทยาลัยที่มีธรรมาภิบาล เป็นที่ยอมรับนับถือ 
โดยได้รับการจัดอันดับความนิยมในระดับต้น ๆ ของประเทศไทย จนกระทั่งวางแผนในอนาคตว่าจะปฏิรูป 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อย่างไรภายใต้บริบทของอาเซียน สภามหาวิทยาลัยเราควรเน้นบทบาทอะไร 
ให้ศึกษาประมวลผลเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ มอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานเพ่ือให้ได้รายช่ือคณะกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการ
แต่งต้ังคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ไปดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการฯ นํามาเสนอผลการดําเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป   



๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๑.๓.๒ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
 ฉบับที่ ๑๑ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการดําเนินการจัดทําจดหมายข่าว 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๑ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๑๑ ประจําเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙  
 

  ๑.๓.๓ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปีที่ ๑๓ ฉบบัที่ ๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๙ ประจําเดือน
กันยายน ๒๕๕๙  
 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
๑. หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒๑ ตัดออกและเลื่อนรายช่ือขึ้นมาเรียงลําดับใหม่  
๒. หน้า ๑๕ บรรทัดที่ ๓๒ และ ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “๑.๓.๑” เป็น 

“๑.๓.๑๑.๓.๒” 
๓. หน้า ๑๖ บรรทัดที่  ๔ และ ๙ แก้ไขเพิ่ ม เ ติมข้อความ  จากเ ดิม  “๑ .๓ .๒” เป็น 

“๑.๓.๒๑.๓.๓” 



๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

  ๔. หน้า ๑๘ บรรทัดที่ ๓๐ แก้ไขข้อความ  
 จากเดิม “...ได้มีมติมอบมอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี...” 

 เป็น “...ได้มีมติมอบมอบคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี...” 
  ๕. หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  

 จากเดิม “รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑...” 
 เป็น “รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑๓.๒...” 

  ๖. หน้า ๒๐ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม “...การมีส่วนร่วมประการต่อมาคือในวันพรุ่งน้ีมีการนําเสนอวิสัยทัศน์...” 

 เป็น “...การมีส่วนร่วมประการต่อมาคือในวันพรุ่งน้ีวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ มีการ
นําเสนอวิสัยทัศน์...” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ตามท่ีแก้ไข 
 

 ๒.๒ รายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุมไปพร้อมกับ
การจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขดังน้ี 
๑. หน้า ๔๑ ตัดบรรทัดที่ ๓ – ๑๕ ออก  
๒. หน้า ๔๑ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
 จากเดิม  “๖.๒ การรับรองรายงานการประชุม...”  
 เป็น “๖.๒๖.๑ การรับรองรายงานการประชุม...” 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ตามท่ีแก้ไข 

 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนนิการตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่  

๙/๒๕๕๙ เมื่อ วันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๙  ไ ด้มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยและฝ่ายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยในประเด็นที่น่าสนใจ 
เพ่ือนํามาเป็นเรื่องสืบเน่ืองของการประชุม หรืออาจจะเป็นลักษณะของการรายงานความก้าวหน้าเพ่ือนํามา 
ซึ่งการระดมความคิดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 



๙ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ี  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ ดําเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะในประเด็นที่ น่ าสนใจ  
ของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะในกรณีของแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อกฎหมาย 

ที่เก่ียวข้องกรณีการรับนักศึกษาท่ีไม่มีนามสกุล ดังนี้ 
 ๑. ควรประชาสัมพันธ์ถึงข้อกฎหมายดังกล่าวให้ประชาคมรับทราบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ไปในทิศทางเดียวกัน  

๒. ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับบุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎร์สามารถมีนามสกุลได้หรือไม่ 
และผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยจะมีนามสกุลได้หรือไม่ มีข้อกฎหมายแยกต่างหากหรือไม่ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรหาทางช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าวต้ังแต่เริ่มเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
ไม่ควรปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยจนใกล้สําเร็จการศึกษา และต้องพิจารณาข้อกฎหมายดูว่าการขอนามสกุล
เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ 
 ๔. ข้อกฎหมายนี้เป็นสิทธิได้รับการศึกษาเพียงอย่างเดียวไม่มีเง่ือนไขที่จะขอสิทธิการเป็นคน
ไทย ซึ่งคนละประเด็นกัน ไม่ผูกพันกับการมีทะเบียนราษฎร์ บุคคลกลุ่มน้ีน้ีจะมีบัตรประจําตัวเป็นสีต่าง ๆ 
แล้วแต่ประเภทที่กรมการปกครองจัดให้  
 ๕. การรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อน้ัน มหาวิทยาลัยตรวจสอบตามหลักฐานและคุณสมบัติ
ครบถ้วนซึ่งมีบัตรประจําตัวดังกล่าวถูกต้องทุกประการ 
 ๖. ควรศึกษาและสอบถามผู้รู้ในเรื่องการต้ังนามสกุล ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นบทบาทของมหาวิทยาลัย
มากน้อยแค่ไหน  

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ มอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผลนําข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยไปดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

 ๓.๒ แผนธรุกิจการจัดหารายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

อาจารย์ ดร .รัชนีพร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอที่ประชุมว่า 
ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแผนธุรกิจ 
หารายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่น่าสนใจเพ่ือนําไปพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการสํารวจตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การส่วนร่วมของนักศึกษา กลุ่มผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือสุขภาพ เป็นต้น และให้นําเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน 

บัดน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๐ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรคํานวณต้นทุนให้ละเอียดและรอบคอบกว่าน้ี เพราะที่นําเสนอต้นทุนมานั้นยังไม่ครอบคลุม 

ควรนําค่าบริหารจัดการ เช่น ค่าดําเนินการ ค่าแรงงาน โดยเฉพาะค่าตอบแทนนักศึกษามาคํานวณเป็นต้นทุนด้วย  
๒. ควรกําหนดกรอบความคิดเบ้ืองต้นว่าสิ่งที่จะทําน้ีต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงบูรณาการ

อย่างไร โดยคํานึงถึงการนําวัตถุดิบที่มีในพ้ืนที่เป็นหลัก เช่น พืช ธัญพืช ประชาชนในท้องถิ่น นักศึกษา  
ต้องได้ประโยชน์ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งการที่จะดําเนินการอะไรน้ันต้องมองเห็นกําไร เพราะคําว่าธุรกิจมาพร้อมกับ
คําว่ากําไรเสมอ ดังน้ัน ต้องมีแผนธุรกิจที่มีเน้ือหาโดยละเอียด การเขียนแผนธุรกิจที่ดีไม่ควรคํานึงถึงสิ่งที่จะได้
เท่าน้ันแต่จะต้องพิจารณาและคํานวณเรื่องของทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย 

๓. ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเก่ียวกับสถานที่ในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการทําบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงบรรจุภัณฑ์ของผักสดปลอดสารพิษ เน่ืองจากว่ามีต้นทุนค่อนข้างสูงในการทําบรรจุภัณฑ์ 
ให้ผักสดใหม่อยู่เสมอจนกว่าจะนําไปประกอบอาหาร 

๔. มหาวิทยาลัยควรเร่งดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งนํ้าของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพราะส่งผลกระทบต่อการดําเนินการด้านต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และยังส่งผลกระทบซึ่งเป็น
ปัญหาใหญ่ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต 

๕. วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและนักธุรกิจ 
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักธุรกิจที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของริมปิงซุปเปอร์สโตร์ จะไปศึกษา
ดูงาน เย่ียมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจนํามาซึ่งความร่วมมือ
และเครือข่ายในอนาคต  

๖. ควรสรุปรายการที่จะขอสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการรับงบประมาณสนับสนุนเท่าใด คาดว่าจะมีรายได้เท่าใด และความสามารถในการ
จ่ายเงินคืนภายในระยะเวลาเท่าใด เป็นต้น ต้องสรุปมาให้ละเอียดเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยในการขอรับการ
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยโดยเป็นเงินยืมทดรองจ่ายต่อไป 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

มอบคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
 
 ๓.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. .... 
 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ดังกล่าว และมีมติมอบคณะกรรมการ
ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนอีกคร้ังหน่ึง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 



๑๑ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. เน่ืองจากข้อบังคับฯ ฉบับน้ี มีการปรับปรุงแก้ไขค่อนข้างมาก ประกอบกับคณะกรรมการฯ 

และคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรยกเลิกข้อบังคับฯ ฉบับเดิม แล้วดําเนินการร่างปรับปรุง
แก้ไขใหม่จะเป็นการง่ายในการนําไปใช้ในทางปฏิบัติ 

๒. เน่ืองจากข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ได้เคยนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว โดยสภามหาวิทยาลัย
ได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ หลายประเด็น โดยให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งคณะกรรมการฯ ก็ได้พิจารณาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว จึงไม่ควรมาเริ่มพิจารณากันใหม่ทําให้วกวนและทําให้เกิดความเข้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนได้  

๓. ควรพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของข้อบังคับฯ ฉบับเดิมเป็นอย่างไร ซึ่งเน้ือหาสาระฉบับน้ี 
มีการยุบคณะกรรมการบริหารคณะ และต้ังกรรมการประจําคณะมาแทน จึงเกรงว่าการบริหารคณะทุกอย่าง
อํานาจหน้าที่จะไปอยู่กับประธานกรรมการเพียงคนเดียวแทนท่ีมีอํานาจเบ็ดเสร็จทุกอย่าง ทั้ง ๆ ที่ควรจะเป็น
คณบดี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓๙ และ ๔๙ และอํานาจการบริหาร 
ในกฎหมายอ่ืน กําหนดให้คณบดีต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

๔. เดิมคณะต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการ จํานวนสองชุด คือ ๑) คณะกรรมการประจําคณะ  
และ ๒) คณะกรรมการบริหารคณะ ทั้งสองชุดน้ีมีคณบดีเป็นประธาน ซึ่งเปรียบเสมือนกับคน ๆ เดียว เป็นทั้ง 
policy และเป็นทั้ง operate ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นตรงกันว่าควรมีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว  
คือ คณะกรรมการประจําคณะ และข้อบังคับฯ ฉบับน้ีได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าอํานาจหน้าที่บริหารคณะ 
ยังคงเป็นอํานาจหน้าที่ของคณบดี คณบดีสามารถต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่จะมาบริหารคณะได้ ภายใต้
การกํากับทางด้าน policy ของคณะกรรมการประจําคณะ  

๕. คณะกรรมการประจําคณะน้ัน ทําหน้าที่เปรียบเสมือนเป็น advisory boards ทําหน้าที่
แนะนํา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่าง ๆ ซึ่งจะไม่มาร่วมบริหาร ส่วนการบริหารคณะน้ันเป็นอํานาจของ
คณบดีโดยตรง ทําหน้าที่เปรียบเสมือนเป็น governing board  

๖. เพราะเหตุใดในส่วนของคณบดีไม่เหมือนกับอธิการบดี ในเมื่ออธิการบดี เป็น ประธาน
กรรมการสภาวิชาการด้วย ดูแลเรื่องวิชาการ แล้วยังเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งในระดับคณะ 
ก็เช่นเดียวกัน คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของคณะ คณบดีมีอํานาจเด็ดขาด มาตรา ๓๖ และในข้อบังคับฯ 
ฉบับน้ีระบุให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น ประธานกรรมการ ฉะน้ันต่อไปนี้ไม่มีผู้ใดสามารถ 
ทําอะไรคณบดีคณะนั้น ๆ ได้เลยใช่หรือไม่ เน่ืองจากประธานกรรมการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
แม้แต่สภามหาวิทยาลัยเองก็ไม่สามารถทําอะไรคณบดีได้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๖ (๕) ซึ่งทั้ง ๑๑ คนได้มาจากบุคคลภายนอก
เพ่ือมาทําหน้าที่กํากับดูแลกิจการมหาวิทยาลัย แล้วจะไปทําหน้าที่ดูแลนโยบายของคณะเสียเองจะเหมาะสม
หรือไม่ ปัญหาคือเวลาประเมินคณบดีจะทําอย่างไร ควรปล่อยให้คณบดีเป็นผู้บริหารคณะเองทั้งหมด ซึ่งหาก
คณบดีไม่ทําตามพันธะสัญญาที่ทําไว้กับสภามหาวิทยาลัย ก็ค่อยมาพิจารณาถอดถอนต่อไปก็ยังได้ หากนํา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการแบบนี้เกรงว่าจะกลายเป็นการปกป้องคณบดี
เกินกว่าเหตุ  



๑๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๗. ประธานกรรมการ ควรเปิดกว้างให้มากกว่าน้ี อาจจะไม่เฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่อาจจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เน่ืองจากอาจจะมีประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ และความเช่ียวชาญที่ตรงสายในศาสตร์ต่าง ๆ ของแต่ละคณะ เพราะหาก
คณะต่าง ๆ ได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ (Expert) ในศาสตร์น้ัน ๆ ก็จะสามารถได้คําช้ีแนะหรือได้รับ
คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทั้งหากเฉพาะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว เกรงว่า 
ในอนาคตหากมีคณะจํานวนมากข้ึนจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
และอาจจะไม่ครอบคลุมในศาสตร์ต่าง ๆ มากนัก  

๘. ควรพิจารณาจากคณะที่เป็นกรณีศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยนานาชาติ 
และวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยพิจารณาจากข้อดี ข้อเสีย ที่ประสบปัญหา 
จากการบริหารงานต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา 

๙. ที่บอกว่าคณบดีสามารถต้ังอนุกรรมการบริหารคณะได้น้ัน เป็นข้อสังเกตว่าจะเป็นอันตราย
หรือไม่ กรรมการบริหารคณะและโครงสร้างน่าจะมีบทบาทหน้าที่กรรมการประจําคณะที่ต้ังขึ้นเป็นคนละหน้าที่  
ที่สําคัญคณบดีน้ันต้องรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีระบุไว้ การเงิน การบริหารพัสดุ และอื่น ๆ ตามที่อธิการบดี
มอบอํานาจ และต้องรับผิดชอบตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๖ และ ๓๙ ด้วย 

๑๐. ขอให้พิจารณาอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะ หน้า ๔๗ ข้อ ๑๔ ไม่มีอํานาจ
ในการบริหารคณะเลย ทั้งหมดเป็นอํานาจหน้าที่เรื่องงานวิชาการ งานพัฒนาคุณภาพ เรื่องการจัดการศึกษา
ของคณะทั้งสิ้น เป็นเพียงการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการศึกษาของคณะ ประธานกรรมการไม่สามารถเข้ามา 
สั่งการหรือบังคับบัญชาได้ จึงไม่น่ากังวลตามที่กรรมการบางคนมีความกังวล  

๑๑. ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ไม่ได้พิจารณาวันน้ีครั้งแรก คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการเร่ืองน้ี 
โดยประชุมกันหลายครั้ง อนุกรรมการฯ ที่พิจารณา มีทั้งคณบดีและอดีตคณบดีผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารคณะอยู่ด้วย ทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะทําให้การบริหารคณะก้าวไปข้างหน้า 
มหาวิทยาลัยเองที่เป็นฝ่ายบริการเข้าไปช่วยดูก็ไม่ได้มีเจตนารมณ์เข้าไปกํากับหรือเข้มงวดกับคณะ สิ่งที่เราทํา
เพ่ือมุ่งหวังให้คณะเป็นคณะที่สมบูรณ์สามารถเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได้ แต่เราจะมีระบบ
หรือกลไกอะไรท่ีทําให้คณบดีทํางานในสิ่งที่อาสาเข้ามาสี่ปี ไม่ได้มีเจตนาท่ีจะเข้าไปประเมินเพ่ือนําคนออก 
หรืออะไรท้ังสิ้น การประเมินก็เป็นเรื่องของการประเมิน ไม่เก่ียวกันกับประเด็นน้ี เรื่องน้ีพิจารณากันต้ังแต่วันที่  
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งวันน้ีคือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาผ่านมาแล้ว ๓ เดือน จึงอยากนําเรียน 
ในหลักการดังน้ี ๑) คณะในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๖ ๓๙ ๔๙ ๕๐  
ได้กล่าวไว้พอสมควร คือ ในคณะหรือวิทยาลัยให้มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน ซึ่งใน
พระราชบัญญัติไม่ได้กําหนดอํานาจและหน้าที่คณบดี มีแต่ตําแหน่งอธิการบดีท่ีระบุอํานาจและหน้าที่ไว้ 
ในมาตรา ๓๑ ฉะน้ัน ข้อบังคับฯ น้ีจึงจําเป็นต้องระบุว่าคณบดีมีอํานาจและหน้าที่อะไร เพราะเราถือหลักว่า
คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน ความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของคณบดี ซึ่งได้กล่าวไว้ในครั้งก่อนแล้ว 
จึงเป็นที่มาว่ามหาวิทยาลัยคงไม่จําเป็นต้องมาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารคณะ โดยให้อธิการบดีลงนามตามท่ี
คณบดีเสนอก็ให้ทําตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเลยว่าเรื่องการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน
เป็นเร่ืองของคณบดีทั้งหมด คณบดีจะแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาบริหารคณะก็ได้ ซึ่งโดยธรรมชาติของ 
การบริหารงานอุดมศึกษา ทุกคณะจะมีคณะกรรมการหลายชุด เพราะลําพังเพียงคณบดีคนเดียวไม่สามารถ
ทํางานเพ่ือขับเคลื่อนคณะไปได้อย่างแน่นอน ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่คณบดีจะแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ มาช่วยเหลือ น่ีคืออํานาจเต็มของคณบดี ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี ยํ้าว่าให้อํานาจคณบดีเต็มที่ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีระบบและกลไกในการติดตาม ตรวจสอบ และ



๑๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ประเมินผลงานของคณบดี ในมาตรา ๓๙ ก็จะมีคณะกรรมการฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังไปติดตามเพ่ือดูว่า
คณบดีที่สภามหาวิทยาลัยต้ังไปน้ันไปปฏิบัติภารกิจเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งไม่มีใครสามารถปกป้องกํากับดูแล
คณบดีได้อย่างที่กังวลกัน การบริหารวิชาการเป็นศาสตร์และศิลป์ที่น่าสนใจ ในมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องการ
ให้มีการเช่ือมโยงกับท้องถิ่น ซึ่งเป็นปรัชญาสําคัญของมหาวิทยาลัย กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําคณะ 
รวมท้ังคณะกรรมการประจําส่วนราชการ ซึ่งเรากําลังอภิปรายกันในประเด็นการไปเป็นประธานกรรมการ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฟังดูเหมือนกับว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยจะไปทําอะไรเกินเลยไป 
ซึ่งข้อเท็จจริงในสภามหาวิทยาลัยเองกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพียงคนเดียวไม่ได้มีอํานาจหน้าที่
อะไรเลยตามข้อกฎหมาย แต่เป็นองค์คณะบุคคลคือสภามหาวิทยาลัยต่างหากท่ีมีอํานาจและหน้าที่ตามมาตรา 
๑๘ เมื่อนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหน่ึงไปเป็นประธานกรรมการเจตนารมณ์ก็คือ 
การเช่ือมโยงที่จะเห็นภาพการบริหารที่สภามหาวิทยาลัยให้นโยบายและเช่ือมโยงกับการขับเคลื่อนศักยภาพ
คณบดี เพราะโดยหลักการแล้วการบริหารในลักษณะที่เป็นองค์คณะบุคคลน้ันบุคคลที่มีความสําคัญที่จะทําให้
งานขับเคลื่อนได้ก็คือ ประธานกรรมการ และเลขานุการ ในที่น้ีประธานกรรมการคือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ แต่เลขานุการท่ีต้องทําการขับเคลื่อนการบริหารงานคณะมีความสําคัญมากกว่าประธานกรรมการ
เสียอีก ซึ่งก็คือคณบดีน่ันเอง  

๑๒. การยุบคณะกรรมการบริหารประจําคณะมีผลกระทบกับข้อกฎหมายใดในมหาวิทยาลัย
หรือไม่ การอนุมัติผลการเรียนและการให้ผลการเรียนเป็นหน้าที่ของใคร หากการอนุมัติผลการเรียนและการให้ 
ผลการเรียนเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะแล้ว ประธานกรรมการ คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมานั่งอนุมัติผลการเรียนในสภามหาวิทยาลัยอีกจะเป็นการทับซ้อนกันหรือไม่ 

๑๓. ควรแก้ไขอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะจากการให้ความเห็นชอบ เป็น 
ให้ความเห็นเท่าน้ัน คือ การให้คําปรึกษา ให้คําแนะนํา มหาวิทยาลัยที่ดีทั้งหลายมีกรรมการประจําคณะ  
แต่ทําหน้าที่เป็น advisory boards แล้วหน้าที่ที่สําคัญ คือ ๑) พิจารณาว่าหลักสูตรน้ีดีหรือไม่ สอดคล้องกับ
ความต้องการของธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ต่าง ๆ หรือไม่ ซึ่งกรรมการจะเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาในประเด็น
ต่าง ๆ ในหลักสูตรน้ัน ๆ ๒) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะเข้ามาช่วยให้นักศึกษาของคณะนั้น ๆ ไปฝึกงาน 
ในธุรกิจอุตสาหกรรมวงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิด ๓) ช่วยประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้
คณะน้ันได้รับการยอมรับ ได้รับความเช่ือถือว่าคณะน้ัน ๆ ปฏิบัติตามพันธกิจต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน ได้อย่างดี  
น่ีคือหน้าที่หลัก ๆ ของคณะกรรมการประจําคณะ ไม่ได้มีหน้าที่ไปบริหารคณะ จําเป็นต้องระบุให้ชัดเจน 

๑๔. คณบดีเป็นตําแหน่งยุทธศาสตร์ที่ทําให้เกิดการพัฒนา เกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะ  
ตัวคณบดีเป็นตําแหน่งยุทธศาสตร์ที่สําคัญ ฉะน้ัน คณบดีต้องมีอํานาจหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายกําหนด  
โดยการมอบหมายของอธิการบดีบ้าง คิดว่าหากเราจะพัฒนาให้มหาวิทยาลัยก้าวไปในระดับหน่ึงต้องทําให้
คณะมีความเข้มแข็ง โดยมีที่ปรึกษาที่ดีในการปฏิบัติพันธกิจทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ  

๑๕. ควรระบุเรื่องการช่วยเหลือเร่ืองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาด้วย เน่ืองจาก
เป็นหัวใจสําคัญ ให้นักศึกษามีทักษะที่จําเป็นและตรงตามความต้องการของตลาด จึงต้องมีเรื่องการบ่มเพาะ 
หรือ สหกิจศึกษาเข้ามาบ้าง น่ีเป็นหลักการที่ที่ปรึกษาคณะควรเข้ามามีบทบาท 

 
  



๑๔ 
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มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและ
การจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยให้
คณะกรรมการฯ นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําเก่ียวกับ
อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประจําคณะให้มีความชัดเจน และเมื่อปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้
นําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามประกาศใช้ข้อบังคับฯ น้ีต่อไป 
 
 ๓.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... 
 

 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําเสนอท่ีประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัย  
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติมอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะ
และการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. .... อีกคร้ังหน่ึง และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 เน่ืองจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา 
ซึ่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... เก่ียวเน่ืองกับข้อบังคับฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงนําไปพิจารณาทบทวนพร้อมกัน 
 บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการพิจารณาทบทวนตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๔ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
 ๔.๑ พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
 - ไม่ม ี- 
 
  



๑๕ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 ๔.๒.๑ แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยนายฉัตรชัย เครืออินทร์ และนางสาวศิริจันทร์  

อุปาละ ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลาออกจากตําแหน่งกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้ังแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ทําให้กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่แต่งต้ังจากหัวหน้าภาควิชาว่างลงจํานวนสองตําแหน่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจํา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน 
๒ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 
  ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บูรพา สิงหา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตรแ์ละสถิติ 

เป็น กรรมการ 
  ๒. นางปมณฑ ์ภูมาศ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม 

เป็น กรรมการ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

๔.๒.๒ แต่งต้ังผู้ปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุม คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนและ 
การจัดระบบบริหารงานในวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ดังน้ัน คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังนายกิตติ เขียวทอง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ  
 
  



๑๖ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๒.๓ แต่งต้ังรองอธกิารบดีไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
นําเสนอท่ีประชุมว่าด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ที่ ๒๙๐๑/๒๕๕๙ เร่ือง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการ 
แทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทั้งน้ี เป็นการปรับเปลี่ยนงานท่ีมอบหมายให้รองอธิการบดี
ตามความเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะในส่วนของกองบริหาร 
งานบุคคล และกองนโยบายและแผน ได้สับเปลี่ยนรองอธิการบดีที่มอบหมายให้กํากับดูแล ดังน้ี 

(๑) อาจารย์ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 
มอบหมายให้กํากับดูแล กองนโยบายและแผน 

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
มอบหมายให้กํากับดูแลกองบริหารงานบุคคล และสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

 ดังน้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
ให้รองอธิการบดีไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง โดยให้ผลต้ังแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดีไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้ผลต้ังแต่วันที่ 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม (ร่าง) ที่นําเสนอดังน ี้  
 
ที่ คณะกรรมการ ตําแหน่ง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง 
๑ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 
เลขานุการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 

(แทน ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา) 
๒ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 
(แทน อาจารย์ถนัด บุญชัย) 

๓ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ในมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 

กรรมการ อาจารย์ถนัด บุญชัย 
(แทน ตําแหน่งที่ว่าง) 

๔ คณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

อาจารย์ถนัด บุญชัย 
(แทน ผศ.พรพิมล วงศ์สุข) 

๕ คณะกรรมการบริหารการเงิน 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) 

กรรมการ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข 
(แทน อาจารย์ถนัด บุญชัย) 

  
  



๑๗ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

  ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอท่ีประชุมว่า 
ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓๘๔ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ระดับปริญญาเอก ๑ คน  
 ระดับปริญญาโท ๒ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๓๘๑ คน 

   รวม ๓๘๔ คน 
 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓๘๔ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ 
 

 ๔.๓.๒ การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอท่ีประชุมว่า 
ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จํานวน ๒ หลักสูตร โดยผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ดังน้ี  

 

๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ขอแก้ไข
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๕ ราย ได้แก่ 

จากเดิม แก้ไขเปน็ 
อาจารย์ ดร.ศรีธน นันตาลิต อาจารย์ ดร.จตุพร เสถียรคง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน รักพงษ์ อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคําปัน 
อาจารย์ไกรวุฒิ ใจคําปัน อาจารย์ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร 
อาจารย์อรวรรณ ชูพันธ์ อาจารย์พัชราพรรณ ชอบธรรม 
อาจารย์พรรณธวัช มวญนรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฎา เมธีโภคพงษ์ 

 



๑๘ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอแก้ไขอาจารย์
ประจําหลักสูตร จํานวน ๑ ราย คือ จากเดิม “อาจารย์ทัศวรรณ ธิมาคํา” แก้ไขเป็น “อาจารย์อมาคินป์ ชินโชติกร” 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรตรวจสอบการอ้างอิงบทความในวารสาร ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้องตามหลักการ

ของการอ้างอิง 
 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ โดยมอบผู้อํานวยการสํานักทะเบียน 
และประมวลผลนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
  ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง 
และพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี 
จํานวน ๔ ครั้ง ดังน้ี 

 - ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 - ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 - ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 - ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. เน่ืองจากปัจจุบันยังไม่มีการจัดต้ังสมาคมผู้ปกครอง จึงใช้คําว่าประธานชมรมผู้ปกครอง 
แต่หากในอนาคตมีการจัดต้ังก็สามารถปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้ 

๒. ควรเปิดทางไว้สําหรับคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ในอนาคต ข้อ ๑๐ (๔) เพ่ิมเติมข้อความ เป็น ประธานชมรมผู้ปกครอง หรือนายกสมาคมผู้ปกครอง  



๑๙ 
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๓. เพราะเหตุใดถึงไม่มีท้องถิ่นมาร่วมหรือมีที่ระบุก็คือว่ามาร่วมน้อย เน่ืองจากโรงเรียนสาธิต
เป็นที่ทดลองและวิจัยทางการผลิตและพัฒนาครู ควรให้ผู้มีส่วนร่วมในการดูแลเรื่องการผลิตครูด้านต่าง ๆ  
มามีส่วนร่วมด้วยจะดีหรือไม่ เช่น เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนเอกชน หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
เป็นต้น เพ่ือที่จะสร้างเครือข่ายให้กว้างขวาง และสร้างความเข้าใจว่าโรงเรียนสาธิตเป็นสถานที่ผลิตและพัฒนาครู 
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์หลักคือการผลิตและพัฒนาครู โดยมีห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการของการผลิตและพัฒนาครู ฉะน้ัน ผู้มีส่วนร่วมในการผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งประชาคม 
น่าจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วย 

๔. ควรเพ่ิมจํานวนคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ข้อ ๑๐ (๕) ที่ระบุว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสองคน เป็นกรรมการ” อาจจะมากกว่าสองคนได้หรือไม่ เน่ืองจาก
เห็นว่าควรนําบุคคลในท้องถิ่นมามีส่วนร่วมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ คน เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 
หากมหาวิทยาลัยมีความต้องการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อน และให้มุมมองเชิงวิชาการ
เป็นหลัก ฉะน้ันช่องน้ีอาจเปิดไว้เพ่ือให้ผู้อํานวยการสรรหาบุคลากรที่เก่งเชิงวิชาการมาช่วยโรงเรียนสาธิตได้ 

๕.  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ฉะน้ัน ควรอ้าง พ.ร.บ. ก.พ.อ. 
ฉบับที่ ๒ แล้วก็ให้สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบทําเป็นประกาศของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แล้วส่งไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือไปเข้าคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ไม่ใช่เฉพาะ 
สกอ. แต่ต้องแจ้งให้ กกอ. รับทราบด้วย ซึ่งควรแก้ไขในตอนที่กล่าวถึงเรื่องการจัดต้ัง ควรกล่าวฐานกฎหมาย 
ไว้ให้ชัดเจน 

๖. โรงเรียนสาธิตมีการบริหารงานเป็นระดับคณะ ไม่ใช่ส่วนของราชการ ประเด็นน้ีได้คํานึงถึง
ความสอดคล้องต่อพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ 
เพราะหากอ้างมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นส่วนราชการ ซึ่งในมาตรา ๑๑ 
ระบุว่าหากเทียบเท่าคณะต้องตราเป็นกฎกระทรวง อีกประการท่ีสําคัญคือการบริหารหรือความคล่องตัว 
หากจะทําเป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ จะมีรูปแบบอีกอย่างหน่ึง แล้วในบริบทปัจจุบันการบริหารงานของโรงเรียนสาธิตล้วนเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  

๗. ที่คณะกรรมการฯ ร่างมาน้ัน หน้า ๑๑๗ ระบุไว้ชัดเจนว่าหน่วยงานภายในหมายความว่า
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จัดต้ังขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย จากน้ัน หน้า ๑๑๘ ระบุว่ามิใช่ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐  
ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมิใช่ส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งข้อบังคับฯ ฉบับน้ี น้ัน ต้ังขึ้นมาเป็นหน่วยงานภายใน 
ไม่ได้ต้ังเป็นส่วนงานภายใน 

๘. ควรตรวจสอบเก่ียวกับข้อกฎหมายการจัดต้ังให้รอบคอบถึงแม้จะเป็นหน่วยงานภายใน 
มิใช่ส่วนงานภายในก็ควรอ้างฐานกฎหมายให้ถูกต้อง  

๙. เน่ืองจากว่าหากคํานึงถึงความเป็นจริง มหาวิทยาลัยกําลังเริ่มต้นดังน้ันจะมีความเข้มแข็ง
พอที่จะเป็นส่วนงานภายในได้หรือไม่ เน่ืองจากที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ  
หรือแม้แต่วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) ล้วนต้ังเป็นหน่วยงานภายในก่อน 
โดยบริหารกันดูความเข้มแข็งไปได้หรือไม่ เมื่อเรามั่นใจว่าองค์กรน้ีไปได้ เราถึงไปขอต้ังเป็นส่วนงานภายใน 
  



๒๐ 
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๑๐. ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะระบุไปว่านายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพ่ือให้
เทศบาลเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับรู้/ตระหนักว่าควรใช้บริการโรงเรียนสาธิตหรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ควรรู้รับทราบหรือไม่ ฉะน้ัน จะให้การสนับสนุนอะไรบ้าง จะใช้บริการอะไรบ้าง สภาอุตสาหกรรมต้องรับรู้หรือไม่
ว่ามีแหล่งผลิตและพัฒนาครู มีที่วิจัยที่ศึกษาค้นคว้า เป็นต้น 

๑๑. ไม่ค่อยเห็นด้วยกับชมรมและสมาคมท้ังหลาย เน่ืองจากส่วนใหญ่เข้ามาแล้วทําให้
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตเปลี่ยนไป เช่น การรับฝากเด็ก อยากให้เด็กสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้จํานวนมาก 
ฉะน้ันจึงไม่สนใจแหล่งทดลองและแหล่งวิจัย แต่จะเน้นให้มหาวิทยาลัยต้องเป็นสถานที่กวดวิชา เป็นโรงเรียน
กวดวิชา ทําให้วัตถุประสงค์ของโรงเรียนสาธิตเปลี่ยนไป แต่ต้องการองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพ่ือเข้ามารับรู้ 
ว่ามีที่ผลิตและพัฒนาครูช้ันดี มีแหล่งทดลองช้ันดี ท่านต้องเข้ามาร่วม เพราะท่านก็ใช้ครู ท่านต้องเข้ามาช่วยกัน
สนับสนุนในเรื่องการเงิน และเร่ืองต่าง ๆ เป็นต้น 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมอบคณะกรรมการฯ 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในประเด็น (๑) องค์ประกอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ และ (๒) การจัดต้ังเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  สําหรับกรณีจะจัดต้ัง 
เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขออกเป็นประกาศและข้อบังคับฯ ว่าด้วย 
การบริหารงานและการดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯ ตามลําดับ เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วให้นําเสนอนายก 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามเพ่ือประกาศใช้ต่อไป  
 
  ๔.๔.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย กองทุนโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ ในฐานะประธานกรรมการ ในคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่าตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีคําสั่งที่ ๗๒/๒๕๕๘ แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง 
และพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย กองทุน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) 
ระเบียบฯ ฉบับน้ี ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๒ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
  



๒๑ 
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. เงินรายได้ของโรงเรียนสาธิตถือเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าดําเนินการ ก็นําเข้าเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ไม่ได้นําเข้ากองทุน เงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายรายหัวหรือเงินอุดหนุนที่ใช้จ่ายสําหรับจ้างบุคลากรซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน ไม่สามารถนําเข้า
กองทุนน้ีได้ เงินกองทุนที่จะเข้ากองทุนได้คือเงินรายได้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีของโรงเรียนสาธิต ซึ่งต้องทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในวงเงิน
ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของประมาณการรายได้ เฉพาะตรงส่วนน้ันนําเข้าเป็นเงินกองทุน หรือเงินอ่ืนที่คณะกรรมการ
กองทุนจะไปดําเนินการตามหน้า ๑๓๔ ข้อ ๖ เช่น จัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเงินดอกผล หรือการจัดกิจกรรม 
เพ่ือนักเรียนหรือศิษย์เก่า เป็นต้น 
 ๒. ควรพิจารณาให้รอบคอบว่าจะให้ผู้อํานวยการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการ
เองใช่หรือไม่ ซึ่งค่อนข้างเส่ียง โรงเรียนสาธิตหลายแห่งมีการร่ัวไหลด้านการเงินไม่น้อย ซึ่งควรมีข้อกฎหมาย 
ที่ควบคุมให้ชัดเจน ตามหลักการแล้วควรต้องเป็นมหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุม ซึ่งระบบของโรงเรียนสาธิต 
ควรต้องต่างจากระบบคณบดี เน่ืองจากคณบดีเวลาจะใช้งบประมาณจะมีระเบียบราชการควบคุมไว้ชัดเจน  
การดําเนินการเป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง อธิการบดีต้องมอบอํานาจลงไปและต้องรายงานมาให้อธิการบดี  
ซึ่งค่อนข้างรัดกุม แต่กรณีของโรงเรียนสาธิตไม่ใช่ ฉะน้ันควรไปพิจารณาทบทวนในประเด็นน้ีให้ดี อย่าให้ 
มีช่องว่างให้เกิดการทุจริตได้ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไข และให้นําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
 
  ๔.๔.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 
  ๔.๔.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  

ว่าด้วย การจัดเก็บและการใช้เงนิรายได้ของการจัดการศึกษา 
ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กับสถาบนัการศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
- ไม่มี - 

 



๒๒ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔.๖ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

 ๔.๖.๑ คําสั่งเรียกให้ทําคาํให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๕๐/๒๕๕๙ 
ของศาลปกครองเชียงใหม่ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีจ่าสิบตรีจอห์นนพดล วศินสุนทร อดีตพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ได้ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ กรณีการย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ น้ัน บัดน้ีศาลปกครองเชียงใหม่
ได้มีคําสั่งเรียกให้ทําคําให้การแก้คําฟ้องย่ืนต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งน้ี คือ ต้ังแต่วันที่  
๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบกําหนดการย่ืนคําให้การต่อศาล ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๖.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.  อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําคําให้การแก้คําฟ้อง คดีหมายเลขดําที่ บ.๕๐/๒๕๕๙ 
ของศาลปกครองเชียงใหม่ โดยมีนายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ เป็น ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ 
อัตชู เป็น กรรมการ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานให้ได้รายช่ือกรรมการอ่ืน เลขานุการ และ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ไปการประชุม เพ่ือดําเนินการแต่งต้ังต่อไป  
 ๒.  มอบอํานาจให้นายกสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจลงนามในหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ 
เก่ียวกับคดีน้ีจนกว่าคดีจะถึงที่สุด  
 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบหรือทักท้วง 
 

๕.๑ การรับทราบวารสาร The Journal of Asian Regional Association for Home 
Economics (ARAHE) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลูสุข บุณยเนตร 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติรับรองวารสารทางวิชาการ The Journal of Asian 
Regional Association for Home Economics (ARAHE) และมอบสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําประกาศ
สภามหาวิทยาลัยให้ทราบ เป็นการทั่วไป เพ่ือนําเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม แล้วส่งไปยัง
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ต่อไป  

บัดน้ี คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ในการประชุมคร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งทําหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้พิจารณาและมีมติ
รับทราบวารสารทางวิชาการ The Journal of Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) 
เรียบร้อยแล้ว และอนุญาตให้ใช้สําหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
ต่อไปได้  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กรณีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งว่า ก.พ.อ. ได้รับอนุญาตให้ใช้

วารสาร The Journal of Asian Regional Association for Home Economics (ARAHE) สําหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ 



๒๓ 
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๕.๒ หนังสืออุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๘๓๒/๒๕๕๙  
เรื่อง ขออุทธรณ์คําสั่งลงโทษลดเงินเดือน กรณีของอาจารย์ ดร.จุไรรตัน์ จุลจักรวัฒน ์

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ มีหนังสือถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ 
และร้องทุกข์ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) เพ่ือขออุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒๘๓๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง ลงโทษลดเงินเดือน ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับหนังสือดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ น้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข้อ ๑๕ (๓) จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๕.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ หนังสืออุทธรณ์คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒๘๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง ขออุทธรณ์

คําสั่งลงโทษลดเงินเดือน กรณีของอาจารย์ ดร.จุไรรัตน์ จุลจักรวัฒน์ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ 
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย  
  รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันที่  
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.  
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